


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

สรุปรายงาน

“โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565”

สนับสนุนงบประมาณ
โดย
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการ : ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์
หน่วยงานต้นสังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ : 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑. ขอบข่ายของผลผลิต

ในปัจจุบันจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีทั้งคนพิการโดยกำเนิดหรือพิการจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นๆ บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนเท่าคนปกติ ความพิการไม่ร้ายแรงแต่โดยนัยส่งผลทำให้ความสามารถในการปฏิบัติงานประจำวันลดลง หรือแม้แต่การประกอบอาชีพก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ เกิดอุปสรรคผลกีดกันในชีวิตประจำวันและการดูแลสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เป็นการลดอายุขัยหรือคุณภาพของชุมชน ตลอดจนขาดการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันต่อเรื่อง อีกทั้งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิต และอุบัติเหตุต่างๆจะเกิดขึ้นได้ จึงให้ความสำคัญในการจัดการบริการเพื่อลดข้อจำกัดในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ความเหมาะสมกับความต้องการและจัดทำทางสุขภาพ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น เป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพอนามัย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง มีความรับผิดชอบจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 3,465 คน มีคนพิการจำนวน 91 คน ผู้สูงอายุจำนวน 443 คน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 9 คน ในการดำเนินงานด้านการศึกษาและคนพิการ ผู้สูงอายุในชุมชน ยังขาดการต่อเนื่องและครอบคลุมด้วยจิตใจที่สังเกตรวมวงซึ่งไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จึงมีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยดำเนินกิจกรรมอย่างภาค ความยากจน ความมั่นคง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าเฝ้ารับฟังเรื่องราวที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา

